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7 ปี โครงการทวาย...ฝันท่ีเป็นจริงของไทยหรือของใคร... 
(ทวายอัพเดท 7 ก.ค. 58) 
 

โดย ดร.ธนิต  โสรัตน์ 
ประธานบริษัทในเครือ V-SERVE GROUP 

อดีตเลขาธิการและรองประธานสภาธุรกิจไทย-พม่า 
9 กรกฎาคม 2558 

 

ความเป็นมาของโครงการ  

 โครงการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายในจังหวัดทวาย ประเทศเมียนมาร์ตอนล่าง 
รัฐบาลไทยได้ลงนามความร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาร์ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2551 โดยบริษัท อิตาเลียนไทย 
ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด หรือ ไอทีดี เป็นผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลเมียนมาร์เป็นผู้ลงทุน เดิมเฟสแรกส่วนท่ี
เป็นท่าเรือน้ําลึกและถนน 2 เลน ระยะทาง 138 กิโลเมตร จากท่าเรือทวายเชื่อมถึงฝั่งไทยท่ีบ้านพุน้ําร้อน 
อําเภอบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี รวมท้ังก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในโครงการตาม
เง่ือนไขต้องก่อสร้างแล้วเสร็จในวันท่ี 31 ธันวาคม 2558  

 อย่างไรก็ตามโครงการทวายใช้เงินลงทุนสูง แต่เดิมประเมินไว้ประมาณ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ทางเอกชนไทย (ไอทีดี) ไม่สามารถดําเนินการได้ทางไอทีดีได้ขอให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ ทําให้รัฐบาลสมัย
นายกอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ได้มีมติ ครม.เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2552 เห็นชอบสนับสนุนการพัฒนาท่าเรือ
น้ําลึกทวาย แต่ก็ไม่ได้มีการดําเนินการอย่างไร นอกเหนือจากมติ ครม.ดังกล่าว (ผู้เขียนในฐานะคณะกรรมการ     
โลจิสติกส์แห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปดูงานในพ้ืนท่ี) 

 ต่อมาในวันท่ี 24 กรกฎาคม 2555 รัฐบาล น.ส.ย่ิงลักษณ์  ชินวัตร ได้มีมติ ครม.รับโครงการทวาย
เป็นโครงการของประเทศ โดยมีการลงนามความร่วมมือร่วมกับรัฐบาลเมียนมาร์ โดยเปลี่ยนสภาพจากเอกชน
เป็นรัฐบาลไทยเข้าไปเป็นผู้ลงทุน (G to G) แทนบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด โดยดําริจะมีการ
จัดต้ังนิติบุคคลเฉพาะกิจหรือ “เอสพีวี” เข้ามาเป็นบริษัทร่วมทุนดําเนินการ แต่โครงการก็ไม่สามารถ
ดําเนินการได้เพราะติดขัดท่ีมาของแหล่งทุน และด้านเทคนิคทางกฎหมายว่ารัฐบาลสามารถดําเนินการลงทุน
นอกประเทศได้หรือไม่ 

 อย่างไรก็ตามหลังจาก คสช.เข้ามาได้สนใจท่ีจะเดินหน้าโครงการทวายต่อ โดยรัฐบาลภายใต้
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้มีการตกลงความร่วมมือร่วมกับรัฐบาลเมียนมาร์ในการ
เดินหน้าโครงการทวายฯ โดยในวันท่ี 30 มกราคม 2558 รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ เห็นชอบให้บริษัท           
อิตาเลียนไทย ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด เป็นผู้ชนะการประมูลก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ (มูลค่าประมาณ 
3,500 ล้านบาท) ซ่ึงต่อมาได้มีการทาบทามให้รัฐบาลญ่ีปุ่นเข้ามาร่วมทุนในการพัฒนาโครงการแบบ 3 ฝ่าย 
โดยจะพัฒนาพ้ืนท่ีเฟสแรก 27 ตารางกิโลเมตร และนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น ได้ยืนยันในคราว
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มาเยือนประเทศไทยและเมียนมาร์ ว่าทางรัฐบาลญ่ีปุ่นจะเข้าร่วมโครงการทวาย โดยมีการเจรจากันมาโดย
ตลอดจนถึงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นแสดงความประสงค์พร้อมท่ีจะลงนามข้อตกลง 3 ฝ่าย 
พัฒนาท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมทวาย จนนําไปสู่การลงทุนความตกลงอย่างเป็นทางการในการประชุมผู้นํา
ลุ่มแม่น้ําโขง ณ นครโตเกียว เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2558 

 ท้ังนี้การท่ีญี่ปุ่นได้เข้าร่วมพัฒนาท่าเรือทวาย ส่งผลต่อความชัดเจนว่าโครงการพัฒนาท่าเรือทวายซ่ึง
ในอนาคตเป็นท่าเรือและเขตเศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดของอาเซียนบนพ้ืนท่ีตอนใต้ของประเทศเมียนมาร์ จะ
สามารถเดินหน้าได้หลังจากเริ่มต้นโครงการมาต้ังแต่ปี 2551 ส่วนประเทศไทยจะสามารถใช้ประโยชน์หรือได้
ประโยชน์อย่างไรกับโครงการ ทางรัฐบาลคงมีคําตอบท่ีชัดเจนแล้ว (อ่านเพ่ิมเติมท่ี www.tanitsorat.com) 

ทวาย...ภายใต้การลงทุน 3 ฝ่าย (ไทย-เมียนมาร์-ญ่ีปุ่น) 

 การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบร่างบันทึก
เจตจํานง (เอ็มโอไอ) สามฝ่ายระหว่างรัฐบาลไทย เมียนมาร์และญ่ีปุ่น เก่ียวกับความร่วมมือในการพัฒนา 
“โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายประเทศพม่า” ครม.มอบหมายให้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการสํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้
ลงนาม ส่วนผู้แทนของเมียนมาร์มอบหมายให้นายฮ่ัง เส่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงขนส่งของเมียนมาร์ เป็นผู้
ลงนาม โดยมีการลงนามในเอ็มโอไอฉบับนี้ระหว่างการประชุมผู้นําลุ่มน้ําโขง-ญ่ีปุ่น ครั้งท่ี 7 ณ กรุงโตเกียว 
ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีการประชุมกันระหว่างวันท่ี 3-4 กรกฎาคม 2558 นี้ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีของไทยเป็นสักขีพยานในการลงนาม 

 ท้ังนี้บันทึกข้อตกลงเป็นการแสดงเจตจํานงฯ มีผลในระยะเวลา 5 ปี ต้ังแต่วันท่ีลงสนาม และหลังจาก
นั้นจะต่ออายุอีกครั้งละ 5 ปี เว้นแต่ประเทศหนึ่งประเทศใดแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกสองประเทศ
ล่วงหน้า 6 เดือน การลงนามในเอ็มโอไอฉบับนี้มีผลให้ญ่ีปุ่นเข้ามามีบทบาทในการศึกษาการพัฒนา
โครงการทวายในระยะสมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบ โดยรัฐบาลสามประเทศแสดงเจตจํานงท่ีจะศึกษาใน
รายละเอียดของแผ่นแม่บทการพัฒนาโครงการทวาย รวมท้ังการศึกษาเทคนิคท่ีจําเป็นการออกแบบทาง
วิศวกรรมและแผนการพัฒนาโดยละเอียด ภายใต้กรอบระยะเวลา 3 ปี เพ่ือให้การดําเนินโครงการตกลงจัดต้ัง
บริษัทร่วมทุนนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) เข้ามาบริหารจัดการหาผู้ร่วมทุนภาคเอกชนและบริหารโครงการ 

 สําหรับสาระสําคัญของเอสพีวี คือ รัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาร์ยินดีให้รัฐบาลญ่ีปุ่นเข้าร่วมลงทุน
ในบริษัททวาย เอส อี แซด ดีเวลล๊อปเมนท์ จํากัด ซ่ึงเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ ผ่านทางหน่วยงานญ่ีปุ่นท่ี
เก่ียวข้อง เช่น ธนาคารเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญ่ีปุ่น (IBIC) และองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศแห่งญ่ีปุ่น (JICA) ท้ังสามประเทศตระหนักถึงความจําเป็นในการปรับปรุงสัญญากรอบดําเนินการ
โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจทวาย (Framework Agreement) และสัญญาข้อตกลงผู้ถือหุ้น (Shareholder 
Agreement) ของเอสพีวี ให้สอดคล้องกับเง่ือนไขการเข้าร่วมทุน ท้ังนี้ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาโครงสร้างและ
บทบาทของเอสพีวีให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 



3/8 

 นอกจากนี้รัฐบาลสามประเทศยังมีความประสงค์ในเบ้ืองต้นให้มีจํานวนผู้ถือหุ้นและจํานวน
กรรมการบริหารเอสพีวีของสามประเทศในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน โดยดําเนินการภายใต้กรอบสัญญาข้อตกลงผู้
ถือหุ้นและข้อบังคับของบริษัท (Articles of Association) ด้านการก่อสร้างทางหลวงในโครงการระยะ
สมบูรณ์ รัฐบาลญ่ีปุ่นแสดงเจตจํานงท่ีจะดําเนินการศึกษาความเหมาะสมเบ้ืองต้นโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือสํารวจ
เส้นทางการก่อสร้างทางหลวงสายใหม่สําหรับโครงการระยะสมบูรณ์ ท้ังสามประเทศยืนยันให้เส้นทางของทาง
หลวงสายใหม่สําหรับโครงการระยะสมบูรณ์จะสอดคล้องกับถนนช่องทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ท่ีมีอยู่ภายใต้กรอบความเหมาะสม โดยท้ังสามประเทศจะหารือร่วมกันถึงแนวทาง
ออกแบบท่ีคํานึงถึงประโยชน์สู งสุดสําหรับการใช้งานด้านอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงการ                
(อ่านรายละเอียดเอ็มไอโอท้ายรายงาน) 

ชําแหละ....ข้อตกลงร่วมทุนทวาย 3 ฝ่าย 

 การลงนามระหว่างนายกรัฐมนตรีไทย-สหภาพเมียนมาร์-ญ่ีปุ่น ณ นครโตเกียว เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 
2558 การลงนามเป็นบันทึกเพียงแสดงเจตจํานง หรือ MOI ว่าท้ัง 3 ประเทศ จะเข้าร่วมลงทุนในบริษัททวาย 
เอสอีแซด ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด ซ่ึงเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ หรือ SPV โดยท้ัง 3 ฝ่ายจะต้องมีการแปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติการ 

 ประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกับ MOI ท่ีระบุไว้ในวรรค 1 ข้อ 3 ซ่ึงระบุไว้ชัดเจนว่าท้ัง 3 ประเทศ
รับทราบความจําเป็นท่ีจะต้องแยกสถานะโครงการพัฒนาทวายระยะแรกและโครงการพัฒนาทวายระยะ
สมบูรณ์ รวมท้ังความชัดเจนเก่ียวกับหน้าท่ีของ SPV ในโครงการท้ัง 2 ระยะ ข้อนี้เป็นประเด็นท่ีเข้าใจว่า
รัฐบาลญ่ีปุ่นมีความระมัดระวังเก่ียวกับการเข้าไปผูกพันกับโครงการทวาย 

 บันทึกข้อตกลงไม่ได้มีการระบุถึงจํานวนเงินหรือหุ้นของ SPV ว่าจะมีเท่าใด เพียงแต่ระบุกว้างๆว่าท้ัง 
3 ประเทศจะถือหุ้นในสัดส่วนท่ีเท่ากัน ซ่ึง MOI ในวรรค 2 ระบุความร่วมมือเป็นเพียงด้านเทคนิคในการ
พัฒนาโครงการระยะสมบูรณ์ เช่น การออกแบบวิศวกรรม, แผนการพัฒนา ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆว่าจะ
ดําเนินการอย่างไรไม่ได้มีการระบุรวมท้ังไม่มีข้อความใดๆระบุว่าจะเข้าไปพัฒนาอะไรบ้างในโครงการ 

 ในวรรค 3 ของข้อตกลงได้กล่าวถึงการก่อสร้างทางหลวงในโครงการระยะสมบูรณ์ โดยรัฐบาลญ่ีปุ่นจะ
ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจเส้นทางก่อสร้างทางหลวงสายใหม่เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่ชายแดนไทย  

 ด้านส่ิงแวดล้อมเข้าใจว่าทางรัฐบาลพม่ามีการกําหนดเจตนาให้ท้ัง 3 ประเทศจะต้องดําเนินมาตรการ
ท่ีเก่ียวข้องด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพราะก่อนหน้านี้รัฐบาลพม่ามีจุดยืน
ชัดเจนว่าไม่ต้องการอุตสาหกรรมซ่ึงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 บทสุดท้ายซ่ึงอยู่ในวรรค 6 ระบุว่าบันทึกแสดงเจตจํานงหรือ MOI มีผลระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลง
นามและสามารถต่ออายุอีกครั้งละ 5 ปี ประเทศหนึ่งประเทศใดในสามประเทศสามารถแจ้งยกเลิกเป็นลาย
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ลักษณ์อักษรแก่อีก 2 ประเทศภายใน 6 เดือนล่วงหน้า หากเป็นภาคเอกชนสัญญาซ่ึงมีข้อความระบุเช่นนี้
แสดงว่าคู่สัญญายังไม่เชื่อม่ันท่ีจะผูกพันตนเองเพราะยกเลิกได้ง่ายๆโดยอีกฝ่ายไม่ต้องเห็นชอบ 

 ในความเห็นส่วนบุคคล การลงนามข้อตกลงสามฝ่ายครั้งนี้ก็ใช่ว่าโครงการทวายจะขับเคลื่อนได้อย่าง
ชัดเจนเพราะเป็นเพียงการศึกษาและให้ความร่วมมือทางเทคนิค ข้อความท่ีระบุค่อนข้างหลวมและระมัดระวัง
การเข้าไปผูกพัน ซ่ึงกรณีของญ่ีปุ่นให้ความสนใจการลงทุนท่ีเขตทิลาว่าและรอบนครย่างกุ้งซ่ึงรัฐบาลญ่ีปุ่น
ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานไปกว่า 16,000 ล้านบาทแล้ว ดังนั้นการท่ีญ่ีปุ่นจะนิ่งโดยไม่สนใจทวายคงเป็นสิ่งท่ีทํา
ให้รัฐบาลเมียนมาร์อาจไม่ค่อยพอใจนัก  

สําหรับประเทศไทยซ่ึงใกล้ชิดกับประเทศเมียนมาร์ แต่โครงการทวายเป็นเรื่องผลประโยชน์ของ
เอกชนจึงมีความระมัดระวังในการท่ีรัฐบาลไทยจะเข้าไปผูกพันด้านการเงิน สําหรับประเทศเมียนมาร์ซ่ึงเร่งรัด
รัฐบาลไทยมาโดยตลอด ซ่ึงรัฐบาลก่อนหน้านี้ได้ไปลงนามความร่วมมือว่าจะพัฒนาโครงการทวาย ทางรัฐบาล
เมียนมาร์ซ่ึงกําลังจะมีการเลือกต้ังในเร็วๆนี้จะต้องตอบคําถามให้ได้ว่าโครงการนี้ไปถึงไหนเพราะล่วงเลยเวลา
มาหลายปี อย่างน้อยการลงนามความร่วมมือหรือ MOI ครั้งนี้คงทําให้รัฐบาลท้ัง 3 ประเทศมีทางออกในการ
ยื้อเวลาออกไป 

ทวาย...ในมุมมองของนักลงทุนไทย  

 ภาคเอกชนไทยท่ีให้ความสนใจในการร่วมทุนใน “โครงการทวาย” นอกจาก บริษัท อิตาเลียนไทย, 
กลุ่มบ้านปู ยังมีกลุ่มอมตะซ่ึงเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ของไทย และท่ีผ่านมาได้เข้าไปพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมท้ังท่ีนครโฮจิมินส์และกรุงฮานอยของประเทศเวียดนาม จากการมีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหาร “กลุ่ม
อมตะ” เห็นว่าการลงทุนในประเทศเมียนมาร์และโครงการทวายอาจต้องใช้เวลาเพราะมีปัญหาด้านความ
ชัดเจนของกฎหมาย, โครงสร้างพ้ืนฐาน, ปัญหาคน แต่มีอนาคตเพราะมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นนิคมปิโตร
เคมิคอลท่ีสําคัญของภูมิภาค ขณะท่ีประเทศไทยมีข้อกําจัดของพ้ืนท่ี, ปัญหาผังเมือง, การขาดแคลนแรงงาน
และด้านสิ่งแวดล้อม  แต่กรณีทวายทางรัฐบาลเมียนมาร์ก็ไม่ต้องการให้มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนกรณี
มาบตาพุด จังหวัดระยอง 

 จากการพูดคุยกับนักลงทุนญ่ีปุ่น มองว่า “ทวาย” เป็นโอกาสของไทย-เมียนมาร์และญ่ีปุ่น ซ่ึงกลุ่มทุน
ขนาดใหญ่ของญ่ีปุ่นให้ความสนใจ เช่น อิโตชู, ซีอีโต้, มารุเบนิอีด้า ฯลฯ ให้ความสนใจ อีกท้ังการท่ีประเทศ
เมียนมาร์มีแหล่งแก็สธรรมชาติและแหล่งน้ํามัน เช่น แหล่งเยตากุนและกําลังเปิดประมูลแหล่งแก็สและน้ํามัน
นอกจากฝั่งอีก 50 แห่ง ประเมินว่าพม่ามีน้ํามันประมาณ 226 ล้านบาเรล และแก็สธรรมชาติอีก 4.57 แสน
ล้านลูกบาศก์เมตร ซ่ึงนอกจาก ปตท.สผ.ของไทยได้รับสัมปทานการเจาะสํารวจยังมีกลุ่ม EPI Holding จาก
ฮ่องกง, กลุ่มโทเทลของฝรั่งเศส, กลุ่มอีโอเบโทรของสวิสเซอร์แลนด์, กลุ่มบริษัทปิโตรนาสของมาเลเซีย, กลุ่ม
บริษัทวู๊ดไซค์ของออสเตรีย ซ่ึงจะเอ้ือให้เมียนมาร์เป็นแหล่งผลิตปิโตรเคมีคอลท่ีใหญ่ท่ีสุดของอาเซียน 
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 ท้ังนี้ความเป็นไปได้ของท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมทวายเป็นทางเลือกของนักลงทุนท่ีจะเข้าไป
ลงทุนในประเทศเมียนมาร์ ซ่ึงมีทางเลือกการลงทุนในเขต “ทิลาว่า” ใกล้กับนครย่างกุ้งซ่ึงท้ังรัฐบาลและ
เอกชนญ่ีปุ่นได้เข้าไปลงทุนท้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษและพัฒนาท่าเรือน้ําลึก โรงไฟฟ้าและโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึง
โครงการเดินหน้าไปต้ังแต่ปี 2557 กรณีของ “ทวาย” ซ่ึงห่างจากนครย่างกุ้งประมาณ 900 กิโลเมตร แต่ห่าง
จากชายแดนไทย (พุน้ําร้อน) เพียง 138 กิโลเมตร ความเป็นไปได้ข้ึนอยู่กับนักลงทุนไทยจะนําจุดแข็งท้ังของ
เมียนมาร์และของไทยมาใช้ได้ ซ่ึงรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้ประกาศให้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กาญจนบุรีและก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับถนนท่ีจะมาจากทวาย ซ่ึงสามารถเป็นเขตลงทุนใน
อุตสาหกรรมชายแดนซ่ึงต้องพ่ึงพาแรงงานจากเมียนมาร์และวัตถุดิบโดยเฉพาะอาหารทะเลท้ังจากจังหวัด
มะริด, จังหวัดเกาะตง (เกาะสอง) และทวาย ซ่ึงเป็นแหล่งประมงท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมียนมาร์ภาคใต้  

 ท้ังนี้การลงทุนทวาย ภาพยังไม่ชัดเจนว่าไทยจะได้รับประโยชน์อย่างไร เพราะเป็นการลงทุนนอก
ประเทศครั้งแรกของรัฐบาลไทย ขณะท่ีอุตสาหกรรมท่ีจะไปลงทุนในเมียนมาร์มีทางเลือกการลงทุนท้ังท่ี
นครย่างกุ้ง, ทิลาว่า, พะโค, ผาอาง, เมาะลําไย หรือท่ีนิคมอุตสาหกรรมท่ีเมียวดี แต่ต้องยอมรับว่าการ
ขยายพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมของไทยในอนาคตจะทําไม่ได้เพราะข้อจํากัดของการยอมรับของประชาชนในพ้ืนท่ี 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลไม่ใช้เรื่องง่ายๆ แม้แต่การก่อสร้างท่าเรือฝั่งตะวันตก เช่น ท่าเรือปาก
บาราให้เป็นท่าเรือน้ําลึกรองรับอุตสาหกรรมปิโตรคงทําไม่ได้ ดังนั้นโครงการทวายอาจเป็นทางเลือกของไทย 
เพียงแต่รัฐบาลไทยจะเข้าไปผูกพันโดยตรงเป็นเรื่องความละเอียดอ่อนเพราะการลงทุนล้วนมีความเสี่ยง 

 อย่างไรก็ตามโครงการทวายคงไม่ได้เกิดข้ึนได้ในเร็วๆนี้ถึงแม้นจะมีข้อตกลง “เอ็มโอไอ” ท่ีมีการลง
นามท่ีนครโตเกียวโดยนายกรัฐมนตรีของท้ัง 3 ประเทศ แต่เป็นเพียงเจตจํานงความร่วมมือโครงการพัฒนา
ทวายระยะแรกซ่ึงเก่ียวข้องเฉพาะด้านการศึกษาโครงการและด้านเทคนิค รวมท้ังการออกแบบและเป็นการ
แสดงว่าจะมีการร่วมทุนผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจ หรือ SPV ซ่ึงยังไม่มีการกล่าวถึงจํานวนเงินท่ีต้องลงทุนและ
รายละเอียดของโครงการท่าเรือทวายและนิคมอุตสาหกรรมท่ีเป็นรูปเป็นร่างจริงๆ “โครงการทวาย” คงเป็น 
“ซีรี่ย์ยาว” ต้องมีอีกหลายตอนให้ติดตามกัน...... 

 

************************************** 
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DAWAI MEMORANDAM OF INTENT 
บันทึกแสดงเจตจํานง (สามฝ่าย) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 

ลงนามเม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2558 
ณ นครโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 

------------------------------------------ 
  

 บันทึกแสดงเจตจํานงสามฝ่ายระหว่างรัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมาร์ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
และรัฐบาลญ่ีปุ่น เก่ียวกับความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาโครงการเศรษฐกิจพิเศษทวาย รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลญ่ีปุ่น (ซ่ึงต่อไปในท่ีนี้จะเรียกว่า “สาม
ประเทศ”) ระลึกถึงการก่อต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในสิ้นปี ค.ศ.2015 

 ตระหนักถึงความสําคัญของความร่วมมือสามประเทศในการพัฒนาท่ีครอบคลุมของโครงการเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย (ซ่ึงต่อไปในท่ีนี้จะเรียกว่า “โครงการ”) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างบูรณาการ
และยกระดับการเชื่อมโยงภายในและโดยรอบของภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ได้แสดงเจตจํานงในการร่วมมือกันพัฒนา
โครงการ ดังนี้ 

วรรคท่ี 1 การลงทุนในนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) 

 1. รัฐบาลพม่าและรัฐบาลไทย ยินดีรับเจตจํานงของรัฐบาลญ่ีปุ่นท่ีจะเข้าร่วมลงทุนในบริษัท 
ทวาย เอส อี แซด ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด (ซ่ึงต่อไปนี้จะเรียกว่า “SPV”) ผ่านข้ันตอนท่ีเหมาะสมและเป็นท่ี
ยอมรับได้ ซ่ึงดําเนินการโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ธนาคารเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญ่ีปุ่น 
(Japan Bank for International Cooperation : JBIC) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญ่ีปุ่น 
(Japan International Cooperation Agency : JICA) เป็นต้น 

 2. ด้วยเหตุนี้ท้ัง 3 ประเทศตระหนักถึงความจําเป็นของการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติและการ
ประสานงานท่ีเหมาะสมและรวดเร็ว รวมท้ังการปรับปรุงสัญญากรอบการดําเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายและสัญญาข้อตกลงผู้ถือหุ้น SPV ให้สอดคล้องกับเง่ือนไขท่ีระบุก่อนหน้านี้สําหรับการเข้าร่วม
ลงทุน ท้ังนี้ผู้ถือหุ้นของ SPV จะพิจารณาถึงการสร้างความแข็งแกร่งแก่บทบาทของ SPV และโครงสร้างการ
กํากับดูแล ให้สอดคล้องกับการพัฒนาท่ีครอบคลุมของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย อีกท้ังจะให้
คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเพ่ือปรับปรุงข้อตกลงท่ีลงนามไปแล้วก่อนหน้านี้ใน
ประเด็นท่ีจําเป็น 

 3. ดังนั้น ท้ัง 3 ประเทศรับทราบความจําเป็นท่ีจะรับรอง “สถานะท่ีแยกออกจากกันอย่างชัดเจน” 
ระหว่าง “โครงการพัฒนาระยะแรก” และโครงการในระยะสมบูรณ์ ตลอดจนสร้างความชัดเจนเก่ียวกับ
หน้าท่ีของ SPV ในการพัฒนาท้ัง 2 ระยะ 
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 4. ท้ัง 3 ประเทศมีความประสงค์ในเบ้ืองต้นให้มีการถือหุ้น SPV และจํานวนกรรมการบริหาร SPV 
จาก 3 ประเทศในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน โดยกรรมการบริหารจะดําเนินการและมีหน้าท่ีรับผิดขอบภายใต้กรอบ
สัญญาข้อตกลงผู้ถือหุ้นและข้อบังคับของบริษัท 

 5. ท้ัง 3 ประเทศตระหนักร่วมกันว่าควรมีการทบทวนบทบาท อํานาจหน้าท่ี และการกํากับดูแลของ 
SPV เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายใต้แผนการดําเนินธุรกิจท่ียั่งยืน โดยอยู่ภายใต้การหารือร่วมกันระหว่าง 
3 ประเทศในมุมมองท่ีเก่ียวกับแนวทางการดําเนินกิจกรรม กลไกการตัดสินใจ ความยั่งยืนทางการเงิน 
งบประมาณ และบุคลากรเพ่ือให้ SPV สามารถส่งเสริมและชี้นําโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

วรรค 2 ความร่วมมือทางเทคนิคในการพัฒนาโครงการระยะสมบูรณ์ 

 1. ท้ังสองประเทศมีเจตจํานงท่ีจะร่วมกันศึกษาในรายละเอียดของแผนแม่บทการพัฒนาโครงการ โดย
การดําเนินการศึกษาทางเทคนิคท่ีจําเป็น การออกแบบทางวิศวกรรม และแผนการพัฒนาโดยละเอียด 
ภายใต้กรอบเวลา 3 ปี เพ่ือให้การดําเนินโครงการระยะสมบูรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ท้ังนี้ความร่วมมือทางเทคนิคดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนงานพัฒนาระยะยาวของเมียนมาร์ และ
แผนงานพัฒนาของภูมิภาคในภาพรวม ตลอดจนคํานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาระยะแรกตามความ
เหมาะสม 

 2. รัฐบาลญ่ีปุ่นแสดงเจตจํานงท่ีจะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่โครงการ โดยขอบข่ายความ
ช่วยเหลือทางเทคนิคจะต้องเห็นชอบร่วมกันระหว่างสามประเทศ 

 3. ท้ังสามประเทศจะใช้ประโยชน์จากแบบจําลองท่ีเก่ียวข้องตามความจําเป็นในการปรับปรุงและ
จัดทํารายละเอียดของแผนแม่บทการพัฒนาโครงการ 

วรรค 3 การก่อสร้างทางหลวงในโครงการระยะสมบูรณ์ 

 1. รัฐบาลญ่ีปุ่นแสดงเจตจํานงท่ีจะดําเนินการศึกษาความเหมาะสมเบ้ืองต้นโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือ
สํารวจเส้นทางการก่อสร้างทางหลวงสายใหม่สําหรับโครงการระยะสมบูรณ์ 

 2. ท้ังสามประเทศยืนยันให้เส้นทางหลวงสายใหม่ สําหรับโครงการระยะสมบูรณ์จะต้องสอดคล้องกับ
ถนนสองช่องทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ท่ีมีอยู่ภายใต้กรอบความเหมาะสม 

 ท้ังนี้ท้ังสามประเทศจะหารือร่วมกันถึงแนวทางออกแบบท่ีคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดสําหรับใช้งานด้าน
อุตสาหกรรมการพัฒนาโครงการ 
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วรรค 4 การคํานึงถึงส่ิงแวดล้อมและสังคม 

 ท้ังสามประเทสตระหนักถึงประโยชน์จากโครงการท่ีจะช่วยลดช่องว่างการพัฒนา โดยการสร้างงาน
ให้แก่ประชาชนชาวเมียนมาร์ นอกจากนี้ ท้ังสามประเทศมีเจตนาท่ีจะดําเนินมาตรการท่ีเก่ียวข้องด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคมให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

วรรค 5 อ่ืนๆ 

 ท้ังสามประเทศตระหนักถึงผลประโยชน์จากการมีท่ีปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานระหว่างประเทศ 
เพ่ือใช้ประโยชน์จากแหล่งเงินกู้ของรัฐในการพัฒนาโครงการภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท้ังนี้การ
คัดเลือกท่ีปรึกษาจะพิจารณาจากความเชี่ยวชาญในประเด็นนั้นๆ อีกครั้งหนึ่ง 

วรรค 6 ข้อบทสุดท้าย 

 บันทึกแสดงเจตจํานงฉบับนี้มีผลเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันท่ีลงนามและหลังจากนั้นจะต่อ
อายุอีกครั้งละ 5 ปี เว้นแต่ประเทศหนึ่งประเทศใดในสามประเทศแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร แก่อีก
สองประเทศหกเดือนล่วงหน้า 

 

************************************ 

 


